



ประกาศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ตามที่ โรงเรียนได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน และให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตาม ตารางสอนของโรงเรียน ณ ที่พักอาศัย (Work Form Home) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้การวัดผลและ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การนับเวลาเรียน

การนับเวลาเรียนตามตารางสอน ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ครูผู้สอนนับเวลา เรียนจากการเข้าเรียน ภาระงาน หรือกิจกรรมที่ครูได้มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ กำหนดให้ผู้เรียนต้องมี เวลาเรียนครบร้อยละ ๘๐ หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด (อนุญาตเฉพาะกรณีนักเรียนมี ความจำเป็นหรือไม่พร้อมสำหรับการเรียนการสอนทางไกล)

๒. แนวทางการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

- ๒.๑ การสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนหรือการสอบกลางภาคเรียน ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็น ผู้ดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบ โดยใช้แนวทางการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดหรือผล การเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยกำหนดช่วงเวลาสอบกลางภาคเรียน ในระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒.๒ กรณีที่ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอน มอบหมายงาน หรือกิจกรรมแล้วนักเรียนยังมีเวลาเรียน น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่อนุญาตให้นักเรียนสอบวัดผลปลายภาคเรียน และมีผลการเรียนเป็น มส. ทั้งนี้ การดำเนินการแก้ไข มส. ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
๓. กรณีมีนักเรียนผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ๐, ร, มส. หรือ มผ ที่ติดค้างในปีการศึกษาเดิม ให้ครูผู้สอนดำเนินการ ติดต่อนักเรียนเพื่อติดตามให้แก้ไขผลการเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ดำเนินการส่งผลการสอบแก้ตัวของนักเรียนผ่านทาง QR Code ด้านล่าง เพื่อฝ่ายทะเบียนวัดผลยืนยันข้อมูล กับนักเรียนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

ลิงค์ ส่งผลสอบแก้ตัวของครู



(นายนิติกรณ์ ฉันทวงศ์ชนะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี